

Số: 35/BC-TA

Ba Chẽ, ngày 20 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ**  
**6 tháng cuối năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ**

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại điều 47 Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Chương trình, phân công kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trước Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (Từ ngày 15/12/2016 đến 20/6/2017)**

Trong 6 tháng đầu năm 2017 an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững, công tác phòng chống tội phạm được các cấp; Các ngành quan tâm, các loại án đều giảm so với cùng kỳ, Không có loại tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm. Tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên vẫn còn trọng án xảy ra như giết người và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hiện các cơ quan chức năng đang giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng số án Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ thụ lý 18 vụ án các loại. So với cùng kỳ giảm 6 vụ (06 tháng đầu năm 2016 thụ lý 24 vụ). Đã xét xử và giải quyết xong: 16/18 vụ, đạt tỷ lệ: 90% tổng số án thụ lý. Số vụ án còn lại chủ yếu là mới thụ lý và trong thời hạn đang được tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Án bị hủy: Không.

Án bị sửa: Không.

Trong đó phân ra các loại án:

**1. Công tác thụ lý và xét xử án hình sự:**

Tổng thụ lý 03 vụ / 05 bị can. So cùng kỳ giảm 03 vụ án và giảm 15 bị can (06 tháng đầu năm 2016 thụ lý 06 vụ / 20 bị can). Đã xét xử, giải quyết xong cả 03 vụ / 05 Bị cáo, đạt tỷ lệ 100% án thụ lý. Thuộc các loại tội phạm sau: Tội Trộm cắp tài sản: 02 vụ- 02 bị cáo; Tội tàng trữ, mua bán trái phép chất Ma túy: 01 vụ - 03 bị cáo; cả 05 bị cáo đều bị xử tù giam chiếm 100% số bị cáo đã xét xử.

Án bị kháng nghị: Không.

Án bị kháng cáo 01 vụ - 01 bị cáo, kháng cáo xin hưởng án treo; Tòa phúc thẩm chưa xét xử.

Án xử lưu động: 01 vụ - 03 bị cáo.

Án tăng thẩm quyền: Không.

Về nguyên nhân xảy ra loại tội phạm trên là do một bộ phận Thanh, Thiếu niên có lối sống tiêu cực, lệch lạc về nhận thức, không có nghề nghiệp ổn định; lười lao động nhưng lại muốn hưởng thụ về vật chất; bên cạnh đó một số thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nên đã đi vào con đường phạm tội.

## **2. Công tác thụ lý và giải quyết án tranh chấp dân sự; Hôn nhân và gia đình:**

Tổng thụ lý: 15 vụ so với cùng kỳ giảm 01 vụ (6 tháng đầu năm 2016 thụ lý 16 vụ) đã xét xử. Giải quyết xong: 13/15 vụ đạt tỷ lệ 87% án thụ lý, Cụ thể như sau:

\* Án hôn nhân và gia đình: 14 vụ. Đã xét xử và giải quyết xong 13 vụ đạt tỷ lệ 93% án thụ lý cụ thể là:

Công nhận sự thừa thuận của các đương sự - thuận tình ly hôn: 11 vụ.

Xử không công nhận là Vợ - Chồng: 02 vụ.

Còn tồn 01 vụ, án mới thụ lý đang tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.

Án bị kháng nghị: Không.

Án bị kháng cáo: Không.

Án quá hạn luật định: Không.

\* Việc dân sự: Không thụ lý.

\* Án tranh chấp dân sự: Tổng thụ lý 01 vụ, Tranh chấp quyền sử dụng đất nhà ở; án mới thụ lý đang giải quyết theo luật định.

Trong số án hôn nhân và gia đình đã thụ lý và giải quyết có 10 trường hợp là người vợ phát sinh đơn. Nguyên nhân xin ly hôn là do điều kiện kinh tế, riệu chè, bạo lực gia đình; một số trường hợp nghi ngờ có ngoại tình dẫn đến mâu thuẫn gia đình; Độ tuổi xin ly hôn chủ yếu từ 22 tuổi – 40 tuổi.

Tất cả các vụ án hôn nhân và gia đình đều được thụ lý và giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quan hệ pháp luật; quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con chưa thành niên được bảo vệ. Không để xảy ra đơn, thư sau khi kết thúc giải quyết vụ, việc.

## **3. Công tác thụ lý và giải quyết án: Hành chính, Kinh tế, lao động:**

Trong 6 tháng qua Tòa án nhân dân huyện không thụ lý vụ nào đối với các loại án trên.

### **\* Về chất lượng xét xử, giải quyết các loại án:**

Nhìn chung chất lượng xét xử các loại án được nâng lên cả về chất lượng bản án, kỹ năng điều hành phiên tòa. Án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không xét xử oan người không có tội; không bỏ nọt tội phạm; các vụ án hình sự khi xét xử bảo đảm tác dụng trừng trị riêng và phòng ngừa chung, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Án hôn nhân và gia đình, tranh chấp dân sự đều được thụ lý, giải quyết, xét xử đúng trình tự, đúng quan hệ pháp luật tranh chấp; chủ yếu là hòa giải nên tiết kiệm được thời